

ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ)	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วยงาน	ประเภทการติดต่อ/ การมีส่วนได้ส่วนเสีย	e-mail (ถ้ามี)
	ผู้รับบริการ				
	Cluster แม่และเด็ก				
1	นางทรงสมร พิเชียรโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ			
2	นางเริงฤทัย หลีเส็น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
3	นางถรรศนา เจริญไฉ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
4	นางสาวศิริพรรณ กุลดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
5	นางสาวนิสริน มาหะมะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
6	นางสาวกัลยภรณ์ กิจพิมล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
7	นางสาวนัจญ์มะฮ์ เลิศอรียพงษ์กุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
	Cluster วัยเรียนวัยรุ่น				
8	นางสาวมุกทริกา จินากุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
9	นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
10	นางรุตตานีย์ ชำนุรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
11	นายลุดตีพี สมะมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ			

12	นางสาวอรศิริ ประสานสงฆ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ			
	Cluster วัยทำงาน				
13	นางโสภิตา สุขจรุง	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ			
14	นางสาวรุชานา ยาชะรัต	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
15	นางสาวนาดียะ ปือชา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ			
16	นายฮาริส แวอูมา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
	Cluster วัยสูงอายุ				
17	นางสาวนพร เตโซ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
18	นางสศิกร กอวิวัฒนาการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
19	นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
20	นางนุรีชน ม้วมะ (ศึกษาต่อ)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
21	นางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
22	นางสาวชูไฮลา แวหะยี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ			
	งานอนามัยสิ่งแวดล้อม				
23	นายมานะ หะสาเมาะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
24	นายสุธน เขียวขำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			

25	นายสะหลัน สามะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
26	นางสาวมารีณี โต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
27	นายนอรรัตน์ ไชยนุราช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
28	นางสาวศิรินาถ ฉั่วสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
29	นายจอมพงศ์ แลบา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
30	นางสาวอัสติน่า อุสนุน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
31	นายทินกร บุญศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
32	นางสาวพรทิพย์ สิริวัฒนโสภา	นิติกร			
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)				
	นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา			
	นางอัสวานีย์ รอกา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ			
	นางกนกพร นาคปาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			
	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน				
1	นางสาวเสาวคนธ์ ภัคดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
2	นายพิเชษฐ เพ่งประกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
3	นายวิศัย อักษรแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
4	นายกิติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ			

5	นายสมิทธิ สุวรรณรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
6	นางสาวชูไมยะ เต็งสาแม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ			
7	นายคอบอริ ตีมุง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ			
8	นางสาวฮาปีบะห์ สาและบิง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ			
9	นายอิมรอน บินอาแว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ			
10	นายนิคม ศรีเงินถม	พนักงานธุรการ ส3			
11	นางสาวฉลวย ธรรมโร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน			
12	นายอุสมาน ยิมิง	นักวิชาการเผยแพร่			
13	นายยาฮิลนิง มูปี	นายช่างศิลป์			
14	นางอาภรณ์ ช่อมณี	เจ้าพนักงานธุรการ			
	กลุ่มอำนวยการ				
	งานการเงินและบัญชี				
	นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ			
	นายสรายุทธ โตแสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน			
	นางสาวอุษมา สาแล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน			
	นางกนกวรรณ ไชยรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชี			
	นางสาวพัชรี บุญอำนวยกิจ	นักวิชาการเงินและบัญชี			

	งานการเจ้าหน้าที่			
	นางนุสรุา เบญจธารณย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
	นางมารีต้า เซะบิง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
	งานสารบรรณ			
	นางภิญญา ศรีเงินถม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
	นางสารีปะห์ คอปอ	พนักงานธุรการ ส3		
	นางวิไลลักษณ์ ชูทอง	นักจัดการงานทั่วไป		
	นางสาวภิญญาพัชญ์ สืบประดิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการ		
	นางสิริวัลย์ สีเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ		
	งานพัสดุ			
	นางสุภาคม ชังคะสุวรรณ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		
	นางอัญชลี ชาวสังข์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		
	นางสาวมัณฑนา ยอดนวล	นักวิชาการพัสดุ		
	นางสาวจีรนันท์ บุญแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ		
	นางสาวอณูภา คงดำ	พนักงานพัสดุ		

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับรูปแบบให้ตรงตามบริบทของหน่วยงานได้ ตามความเหมาะสม